

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๔๗๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๑/๖๓๔๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กรรณา จุฑานนท์

(นางสาวกรรณา จุฑานนท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (โสภภาพรรณ), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

สำเนา



ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๐๑/๒๓๕๖

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๑/๖๒๗๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ขอเสนอเรื่อง
ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป

๒. สาระสำคัญ

สำนักงานฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ การดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๑.๑ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๖ คณะ โดยเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมร่วม
ระหว่างประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นาย
วิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการทำงาน และเพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน และขณะนี้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละคณะได้มีประชุมหารือเพื่อกำหนด
แนวทางในการทำงาน และอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และดำเนินการ
ประชุมแล้วสรุปได้ ดังนี้

/ลำดับ ...

ลำดับ	คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ	จำนวนการประชุม	คณะอนุกรรมการ	จำนวนการประชุม
๑	ด้านความมั่นคง	๕	คณะอนุกรรมการ ด้านความมั่นคง	๕
๒	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๖	-	-
๓	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๓	-	-
๔	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๕	-	-
๕	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๖	คณะอนุกรรมการ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๔
๖	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒.๑.๒ การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๑

คณะ ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญในเบื้องต้นและเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของรัฐและประชาชนแล้ว โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและดำเนินการประชุมแล้วสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการปฏิรูป	จำนวนการประชุม	คณะอนุกรรมการ	จำนวนการประชุม
๑	ด้านการเมือง	๑๘	คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการตามมาตรา ๑๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติฯ	๒
๒	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	๑๘	-	-
๓	ด้านกฎหมาย	๑๘	คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ	๓
๔	ด้านกระบวนการยุติธรรม	๑๕	คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการตามมาตรา ๑๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติฯ	๑๖
๕	ด้านเศรษฐกิจ	๕	-	-
๖	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒
๗	ด้านสาธารณสุข	๑๘	คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการตามมาตรา ๑๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติฯ	๒
๘	ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๒	-	-
๙	ด้านสังคม	๑๐	คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการตามมาตรา ๑๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติฯ	๓
๑๐	ด้านพลังงาน	๑๑	คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องฯ	๖
๑๑	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๗	คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการตามมาตรา ๑๘(๓) แห่งพระราชบัญญัติฯ	๖

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมร่วมประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เพื่อกำหนดแนวทางการประสานงานระหว่างคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การดำเนินการมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

๒.๒ ผลการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

๒.๒.๑ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ การดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในขณะนี้ได้ยึด (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเป็นกรอบในการทำงาน โดยที่ประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบกรอบทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว เพื่อที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจะได้นำกรอบทิศทางและเป้าหมายไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป รวมทั้ง ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงานฯ เป็นผู้ประสาน การจัดแถลงข่าวของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะต่อไป

๒.๒.๒ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๑ คณะ ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญในเบื้องต้น เพื่อนำไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

๑) ด้านการเมือง : การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม.การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคี การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

๒) ด้านการบริหารราชการฯ : การให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกำลังคนภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓) ด้านกฎหมาย : การออกกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น ยกเลิก/ปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยและเป็นอุปสรรคกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ำ กฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กระบวนการจัดทำและตรวจร่างกฎหมาย การเพิ่มการมีส่วนร่วมประชาชนในการจัดทำกฎหมาย การให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายสะดวกและเข้าใจได้ง่าย การปฏิรูปการศึกษาวิชากฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมาย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่

๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม : การกำหนดระยะเวลาทุกขั้นตอน การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ การกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในชั้นสอบสวน การสร้างความเชื่อมั่นการสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มุ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม

/๕) ด้านเศรษฐกิจ ...

๕) **ด้านเศรษฐกิจ** : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การเป็น Indochina Hub และ R&D / Innovation Ecosystem การส่งเสริมความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมผ่านระบบ Social Safety Net & Fiscal Space การเสริมพลังอำนาจชุมชนด้วยโปรแกรมเฉพาะกลุ่ม และการปฏิรูปสถาบันเศรษฐกิจ อาทิ หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการคลังและงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการและประเมินผล

๖) **ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** : *ทรัพยากรทางบก* ได้แก่ การบริหารป่าไม้เชิงพื้นที่ จัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ที่ดินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเขตศักยภาพและเศรษฐกิจแร่ ควบคุมจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม *ทรัพยากรทางน้ำ* เช่น การบริหารโครงการขนาดใหญ่ การบริหารเชิงพื้นที่ ระบบเส้นทางน้ำ การพัฒนาเทคโนโลยี และศักยภาพบุคลากร *ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง* เช่น ระบบฐานข้อมูล โครงสร้างองค์กร และกฎหมาย การป้องกันและรักษาเชิงพื้นที่ *ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม* ปรับปรุงระบบกลไกระดับชาติ ระบบฐานทรัพยากรท้องถิ่น การวิจัยความหลากหลาย และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล *ระบบการจัดการ* เครื่องมือบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร วัฏปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ

๗) **ด้านสาธารณสุข** : *ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ* การกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ การกระจายอำนาจโดยตั้งเขตสุขภาพ สารสนเทศระบบบริการสุขภาพ และกำลังคนสุขภาพ *ระบบบริการสาธารณสุข* การส่งเสริมระบบบริการปฐมภูมิ แพทย์แผนไทย การแพทย์ฉุกเฉิน สร้างเสริม/ป้องกันและควบคุมโรค *การคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการ* การสร้าง Health Literacy คุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองผู้ให้บริการ

๘) **ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ** : *ด้านวิทยุโทรทัศน์* การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ระบบโทรคมนาคมเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐาน การกำกับดูแลกิจการอวกาศและดาวเทียม สถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) *ด้านสื่อสิ่งพิมพ์* ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... และ ร่างพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ฯ ร่างคู่มือมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของสื่อมวลชน *ด้านสื่อ online* ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ หน่วยงานกำกับดูแลสื่อออนไลน์ การประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ที่อยู่ใน/ต่างประเทศ การปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ การปฏิรูปการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)

๙) **ด้านสังคม** : *การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม* เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน กอช. สร้างระบบให้คนไทยมีบำนาญหลังเกษียณ *ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง* การบูรณาการจัดให้มีกลไกประชารัฐตำบลเข้มแข็ง การเน้นสิทธิ/บทบาทชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน *กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม* การจัดให้มี Universal design กลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ด้อยโอกาส: ผู้สูงอายุ ผู้บริโภค *การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ กิจกรรมทางสังคม* การสร้างค่านิยมสร้างคุณธรรมและทุนสังคม พลัภูมิคุ้มกันทางสังคม และ *การจัดการข้อมูลทางสังคม*

๑๐) **ด้านพลังงาน** : *การบริหารจัดการพลังงาน* ความซ้ำซ้อนของกฎหมายกำกับดูแล ศูนย์วิจัยข้อมูลพลังงานแห่งชาติ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม *ปิโตรเลียม*

/ปรับโครงสร้าง ...

ปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง นิคมอุตสาหกรรมนิเวศปิโตรเคมี ปฏิรูปการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ปรับโครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคา ไฟฟ้า ปรับปรุงโครงสร้างของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ปรับปรุงโครงสร้างบริหารกิจการไฟฟ้า ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน มาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ เทคโนโลยี การกักเก็บพลังงาน Smart Grid และการพัฒนารถไฟฟ้า

๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ : ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง เช่น ปลุกจิตสำนึกทุกภาคส่วน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ด้านการป้องกัน เช่น การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทบทวนสินบนเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่รัฐ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบได้ ด้านการปราบปราม เช่น จัดทำฐานข้อมูลคดีทุจริต ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ด้านการบริหารจัดการ เช่น พัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปราม ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการ

๒.๓.๑ การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น สรุปรุได้ดังนี้

	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	แต่งตั้ง อนุฯ	ช่วงเดือน พ.ย. ๖๐				ธ.ค. ๖๐			หมายเหตุ
			๕-๑๑ พ.ย.	๑๒-๑๘ พ.ย.	๑๙-๒๕ พ.ย.	๒๖พ.ย. - ๒ ธ.ค.	๓-๙ ธ.ค.	๑๐-๑๖ ธ.ค.	๑๗-๒๓ ธ.ค.	
๑	ด้านการเมือง	<input checked="" type="checkbox"/>								กทม.๑ ครั้ง
๒	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน									ภูมิภาค ๔ ครั้ง กทม. ๑ ครั้ง ธ.ค.
๓	ด้านกฎหมาย	<input checked="" type="checkbox"/>		๑๕ เชียงใหม่	นครราชสีมา	จันทบุรี	สงขลา	กทม.		ภูมิภาค ๔ ครั้ง กทม. ๑ ครั้ง
๔	ด้านกระบวนการยุติธรรม	<input checked="" type="checkbox"/>			๒๓ - ๒๔ พ.ย.		๗ ธ.ค.			กทม. ๓ ครั้ง
๕	ด้านเศรษฐกิจ									กทม. ๒ ครั้ง ธ.ค.
๖	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	<input checked="" type="checkbox"/>	๗ พ.ย. ขอนแก่น	เชียงใหม่	นครศรีฯ	ชลบุรี	กทม.			ภูมิภาค ๔ ครั้ง กทม. ๑ ครั้ง
๗	ด้านสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/>			๒๐ พ.ย.			๑๔ ธ.ค.		กทม. ๒ ครั้ง ย่อย ๑๐ ครั้ง
๘	ด้านสื่อสารฯ		๗ พ.ย. ๙ พ.ย.				๔ ธ.ค.			กทม. ๓ ครั้ง
๙	ด้านสังคม	<input checked="" type="checkbox"/>		๑๕ กทม.	๒๔ พ.ย. อุดรฯ	๓๐ พ.ย. นครศรีฯ		๑๒ เชียงราย		ภูมิภาค ๓ ครั้ง กทม. ๑ ครั้ง
๑๐	ด้านพลังงาน	<input checked="" type="checkbox"/>			๒๘ พ.ย. กทม.		๘ ธ.ค. นครราชสีมา	๑๓ ธ.ค. นครสวรรค์	๒๓ ธ.ค. ระยอง	ภูมิภาค ๓ ครั้ง กทม. ๑ ครั้ง
๑๑	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ	<input checked="" type="checkbox"/>	๗ พ.ย. เชียงใหม่ ๙ พ.ย. ขอนแก่น	๑๔ สุราษฎร์ ๑๗ สงขลา	๒๐ พ.ย. กทม.					ภูมิภาค ๔ ครั้ง กทม. ๑ ครั้ง

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒.๓.๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูป เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศมีความสอดคล้องเชื่อมโยง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกรอบระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย จึงได้กำหนดให้มีรูปแบบการร่วมประชุมหารือ ดังนี้ (๑) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกัน (๒) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปกับหน่วยงานที่มีส่วนในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน และ (๓) การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกับคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) อาทิ วาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

๒.๓.๓ สรุปภารกิจของคณะกรรมการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้

ภารกิจ	แผนการปฏิรูปประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทำร่างแผน	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมการรับฟังความคิดเห็น	๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
เสนอที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ	๒๗ มกราคม ๒๕๖๑	
สศช. ดำเนินการรับฟังความเห็นฯ		๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูป	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนปฏิรูป ต่อ ครม.	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑	
เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ครม. และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	
คกก. จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ		๘ เมษายน ๒๕๖๑
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อ ครม.		๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ครม.พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอต่อ สนช.		๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายกรัฐมนตรีนำร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ สนช. ให้ความเห็นชอบแล้ว ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย		๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒.๔ การดำเนินการของสำนักงานฯ

๒.๔.๑ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะจะแบ่งการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ในด้านที่รับผิดชอบ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของประเทศที่ชัดเจน และแนวทางการดำเนินการในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ดังนั้น สำนักงานฯ จะดำเนินการประสานการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของทั้ง ๖ คณะ ให้ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ คณะ ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านร่วมกัน

๒.๔.๒ การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดประเด็นการปฏิรูปโดยประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการตามแผนการปฏิรูปดังกล่าวเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น สำนักงานฯ จะดำเนินการสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะเพื่อรับฟังความก้าวหน้าและความคิดเห็นต่อแผนการปฏิรูปกับหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๔.๓ แนวทางการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ “www.nesdb.go.th” รวมทั้ง ดำเนินการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Email address ของฝ่ายเลขานุการ หน้า Facebook “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” และ “ร่วมปฏิรูปประเทศไทย” ไปรษณีย์ และโทรสาร เพื่อเพิ่มช่องทางส่วนกลางในการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๗๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๔๙

E-mail : wanchat@nesdb.go.th